



การสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ครั้งที่ 6



ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ครั้งที่ 6 สำหรับศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 จำนวน 56 คน เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้ นายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุรชาติพย์ จุลมนต์ ทศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน

เสริมสร้างความรู้นิติกรเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวนวินัยฯ



ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมจัดโครงการเสริมสร้างความรู้นิติกรเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการดำเนินกระบวนการทางวินัยให้เป็นไปโดยถูกต้อง รองรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม อันสืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเห็นชอบให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยมาบังคับใช้กับสำนักงานศาลยุติธรรมโดยอนุโลม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ส่งผลให้หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบหมายให้นายธนรัตน์ ทังทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

กิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 6



วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายประเภทต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ผู้นำเครือข่ายชุมชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ต้องขังในเรือนจำ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 มีนักเรียนและครูของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับความอนุเคราะห์จากนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ และได้รับเกียรติจากนายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และนางสาวสุดาวรรณ พลฤกษ์เสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายที่เยาวชนควรรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ นางสาวณัชชา วรวัฒน์เมธีกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนางศิริพร เด่นเจริญ ผู้อำนวยการกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ



เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ ได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ ภาพวาด ภาพถ่าย เอกสารที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์การศาลไทยในแต่ละยุคสมัย เปิดให้บริการในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th